

CÔ CHỦ THANH HUYỀN – NGƯỜI LÁI ĐÒ THÂM LẶNG



Lúc sinh thời, để khẳng định vai trò của ngành giáo dục, tôn vinh những người làm nghề dạy học, Bác Hồ kính yêu từng nói:

“ Vì vì lợi ích mười năm trồng cây

Vì lợi ích trăm năm trồng người”

Câu nói đó cho tới nay và mai sau có lẽ vẫn còn nguyên giá trị. Nhất là khi mặt trái của cơ chế thị trường hôm nay có không ít những thầy cô chúng ta không khỏi nghẹn lòng về ngành, về nghề. Chúng ta càng trân quý hơn những người thầy, người cô yêu trẻ, tâm huyết với nghề mặc cho cuộc sống còn nhiều những âu lo. Và trong ngôi trường THCS Vạn Phúc của chúng tôi luôn có những con người như thế - luôn cống hiến hết mình vì sự nghiệp trồng người. Bằng công việc thầm lặng của mình chúng tôi vẫn tiếp tục ươm mầm cho những tài

năng tương lai. Để lại ấn tượng nhiều nhất trong tôi và cũng là tấm gương để tôi học tập là cô giáo Chủ Thanh Huyền - Giáo viên dạy môn Sinh học - Trường THCS Vạn Phúc, huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội. Tôi muốn được nói, được viết về cô - một giáo viên trẻ, một người giàu yêu thương, tận tâm với nghề, âm thầm nỗ lực hết lòng vì đàn em thân yêu.



Cô Chủ Thanh Huyền - một giáo viên trẻ giỏi chuyên môn, tận tâm với nghề.

Cô sinh ngày 11/11/1993, sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Vạn Phúc - một miền quê giàu truyền thống hiếu học. Cô đã chia sẻ người thấp lên trong cô ngọn lửa của niềm tin và ước mơ trở thành giáo viên chính là cô giáo đã dạy cô khi cô còn ngồi trên ghế nhà trường. Người cô ấy không chỉ mở ra cánh cửa tri thức mà còn tận tâm yêu thương chăm lo cho học trò bằng cả trái tim và tấm lòng của người mẹ. Được sống trong tình yêu thương đó, cô Huyền luôn nuôi dưỡng ước mơ được trở thành giáo viên như thế. Với sự quyết tâm và niềm đam mê học tập, bao năm miệt mài đèn sách, ước mơ của cô đã trở thành hiện thực cô đã đỗ vào trường Cao đẳng Sư Phạm Hà Nội và năm 2014 cô ra trường với tấm bằng tốt nghiệp loại khá.

Sau khi tốt nghiệp, cô trở về mảnh đất quê hương – nơi đã nuôi dưỡng ước mơ trong cô với hi vọng bản thân mình sẽ như người cô giáo năm xưa sẽ bằng tình yêu và lòng nhiệt huyết mang đến cho các em tri thức, bồi dưỡng cho các em tâm hồn và lối sống đẹp. Ngay từ những ngày đầu vào nghề cô không ngừng nỗ lực cố gắng học hỏi những người thầy người cô đi trước, luôn có ý thức tự trau dồi chuyên môn nghiệp vụ..... Thời gian dần trôi, cô Huyền đã khẳng định được năng lực của bản thân. Cô luôn được đồng nghiệp tin yêu và học trò kính mến. Chỉ trong một thời gian ngắn cô đã xuất sắc



đạt nhiều thành tích làm vẻ vang truyền thống dạy tốt học tốt của Nhà trường: Năm học 2014-2015 cô đạt giải Nhì bài giảng E- learning cấp Huyện. Năm 2018- 2019 cô đã hướng dẫn học sinh đạt giải khuyến khích cấp Thành phố cuộc thi “Sáng tạo Thanh thiếu niên toàn quốc” lần thứ XV. Cô liên tục đạt giáo viên giỏi cấp trường và năm học 2019-2020 cô đã đạt giải Xuất Sắc cấp huyện trong môn Sinh học. Đặc biệt không phụ sự kỳ vọng của Ban lãnh đạo các cấp và đồng nghiệp, cô đã xuất sắc đạt giải Ba kỳ thi Giáo viên giỏi cấp Thành phố. Không chỉ trong các giờ thi giáo viên giỏi mà trong các giờ chuyên

đề cấp Huyện, dù còn trẻ nhưng cô rất bản lĩnh, tự tin khẳng định được năng lực chuyên môn vững vàng. Vì vậy cô cũng được đánh giá rất cao. Bên cạnh đó cô đã góp phần không nhỏ vào vườn hoa thành tích của Nhà trường trong việc bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 9 không quản ngày đêm cô hết lòng dạy dỗ để các em đi thi đạt thành tích cao. Hạnh phúc biết bao khi những học trò của cô được vinh danh là học sinh giỏi cấp Huyện và cấp Thành phố. Đó cũng là nguồn động lực để cô càng thêm gắn bó với nghề trồng người này.

Cô không hề đặt nặng việc nhồi nhét kiến thức một cách đơn thuần mà cô hiểu rất rõ vai trò của người giáo viên đó chính là khơi dậy ngọn lửa cho tâm hồn. Bởi thế cô luôn cần mẫn, tự tìm tòi, sáng tạo để có những giáo án hay, những phương pháp, kỹ thuật dạy học mới khiến cho giờ học trở nên phong phú hấp dẫn tạo hứng thú cho các em học sinh. Từ những giờ học ấy, cô đã truyền cảm hứng cho học sinh, thắp lên trong các em ngọn lửa của niềm say mê học tập nghiên cứu khoa học.

Học sinh của cô đã nhiều lần chia sẻ với tôi, các em nói: “*Cô Huyền là một giáo viên nhiệt tình, sáng tạo và luôn hết lòng vì chúng em. Cô chính là người tạo nguồn cảm hứng, khơi dậy trong chúng em niềm say mê học tập và nghiên cứu khoa học*”.

Và có nhiều bậc phụ huynh đã tâm sự với tôi: “*Thật may mắn khi con chúng tôi được làm học trò của cô Huyền. Cô là một giáo viên trẻ đầy tâm huyết, cô không chỉ dạy giỏi mà có cái tâm rất cao quý.*” Hạnh phúc biết bao khi nghe được những lời tâm sự chân thành xuất phát từ trái tim của các bậc phụ huynh! Đó chính là phần thưởng cao quý nhất dành cho những nhà giáo chân chính.

Cô Chủ Thanh Huyền - một đoàn viên năng động, nhiệt tình, trách nhiệm.

Là người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh thường xuyên quan tâm đặc biệt đến thế hệ trẻ, thế hệ thanh niên của nước nhà. Bác căn dặn thanh niên: “*Thanh niên phải là rường cột của nước nhà*”; “*Phải không sợ khổ, không sợ khó, thực hiện đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên*”. Thực hiện lời căn dặn của Người, đội ngũ đoàn viên nhà trường luôn năng nổ, nhiệt tình trong mọi công tác Đoàn. Và cô Huyền là một trong những đoàn viên như thế. Cô luôn tham gia tích cực các hoạt động Đoàn đội của nhà trường không chỉ bằng tinh thần trách nhiệm mà còn bằng cả lòng nhiệt huyết, sự tận tâm của một đoàn viên viên trẻ. Sự thành công trong các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao, các hoạt động ngoại khoá và cả những ngày lễ lớn của Nhà

trường đều có sự đóng góp không nhỏ của cô. Cô không chỉ có sức trẻ, khoẻ của đoàn viên mà còn có tấm lòng nhân ái “Thương người như thể thương thân”. Cô nhiệt tình tham gia công tác thiện nguyện, hoạt động hiến máu cứu người,....

Có thể nói để thúc đẩy công tác Đoàn ngày càng đi lên thì không thể thiếu vai trò của một đoàn viên trẻ, năng động, sáng tạo như cô.

Cô Chủ Thanh Huyền - một nàng dâu hiếu thảo, một người vợ đảm đang, một người mẹ hết lòng vì các con.

Cô Huyền không chỉ là một giáo viên giỏi, một đoàn viên năng động, sáng tạo mà cô còn là một người phụ nữ đảm đang trong gia đình. Sau mỗi giờ lên lớp, cô luôn làm tốt vai trò của người mẹ, người vợ và của một người con dâu trong gia đình. Cô luôn sắp xếp công việc hợp lí để có thời gian để chăm lo cho gia đình nhỏ của mình. Cô luôn biết sắp xếp công việc ở nhà và ở trường một cách khoa học nhất để xứng đáng là “ người giữ lửa” cho gia đình. Cô thực sự là một người phụ nữ của thế kỷ mới “*Vừa giỏi việc nước, vừa đảm việc nhà*”.

Cô giáo Chủ Thanh Huyền không chỉ là niềm tự hào của gia đình mà còn là tấm gương sáng của tập thể chi đoàn trường THCS Vạn Phúc chúng tôi. Những thành công mà cô đạt được mới chỉ là bước đầu trong sự nghiệp trồng người, nhưng đó là nền tảng, là động lực để cô phấn đấu, làm tốt hơn sứ mệnh người thầy, góp phần đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho quê hương. Những cố gắng nỗ lực của cô góp phần không nhỏ vào bảng thành tích chung của Nhà trường nói riêng, nền giáo dục của huyện Thanh trì nói chung và góp phần xây dựng quê hương Vạn Phúc ngày càng giàu đẹp.

